

# ปตท.คาดการณ์รายได้โตพุ่ง ลุ้นน้ำมันยืนเหนือ 60

กรุงเทพธุรกิจ • ปตท.เผยหาราคาน้ำมันยืนในระดับ 60-65 ดอลลาร์ ตันรายได้โตทั้งกลุ่ม ด้าน "ไออาร์พีซี" จับมือพันธมิตร เตรียมพัฒนานิคมฯ บ้านค่าย ระยอง พร้อมศึกษาโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ จ.ระยอง สงขลา คาดได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้

นายพิจินต์ อภิวันทนาพร ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการปีนี้ยังคงมีทิศทางเติบโตที่เป็นบวก หากราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับสูง คาดว่าจะเฉลี่ยที่ระดับ 60-65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะเดียวกันราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ก็ซบเซา

ยังมีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น จากปัจจัยหนุนราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ยังมีการบริหารจัดการลดต้นทุน ซึ่งที่ผ่านมาลดต้นทุนได้ปีละ 2-3 หมื่นล้านบาท

ส่วนแผนการลงทุน 5 ปี (2561-2565) ของกลุ่ม ปตท. วงเงินรวม 3.4 แสนล้านบาท ได้จัดสรรงบที่ต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ ประกอบด้วย 1. Do now เพิ่มขีดความสามารถ

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

ปตท.

การแข่งขัน โดยเพิ่มผลผลิตจากธุรกิจปัจจุบัน ให้ผลประกอบการอยู่ในระดับขั้นนำ 31.2 พันล้านบาท เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาลดต้นทุนการผลิต

2. Decide now เร่งตัดสินใจการลงทุนเพื่อการเติบโต โดยเน้นความชำนาญในธุรกิจปัจจุบัน ให้ความสำคัญการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาด การเติบโตในธุรกิจน้ำมันและค่าปลีก รวมถึงการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ จำนวน 134.9 พันล้านบาท

3. Design now ลงทุนใน New S-Curve เพื่อการเติบโตในระยะยาว ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยีใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มการใช้พลังงานสะอาด และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 จำนวน 16.3 พันล้านบาท

ในขณะที่การลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) คาดว่าจะได้  
ข้อสรุปแผนการลงทุนในปีนี้

ส่วนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใหม่จะได้ข้อ  
สรุปเดือน เม.ย. นี้ แล้วเสนอที่ประชุมผู้ถือ  
หุ้นวันที่ 12 เม.ย. 2561 ขณะที่การควบรวม  
กิจการระหว่าง บมจ. ไออาร์พีซี และ บมจ.  
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ยังไม่มีแผน

สำหรับสถานการณ์ราคาปิโตรเลียม  
ปี 2561 ในส่วนของราคาก๊าซธรรมชาติที่  
เสรีขึ้น คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.9- 3.3  
ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู สูงกว่าราคาเฉลี่ยในปี  
2560 ที่อยู่ในระดับ 3.02 ดอลลาร์ต่อล้าน  
บีทียู เนื่องจากการเติบโตของอุปสงค์ใน  
กลุ่มผู้ซื้อโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม  
และราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 60-65 ดอลลาร์ต่อ  
บาร์เรล สูงกว่าปี 2560 ที่มีราคาเฉลี่ย 53.14  
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากสินค้าคงเหลือ  
ทั่วโลกลดลงใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ย 5 ปี  
**ไออาร์พีซี-จีพีเอสซีลุยโรงไฟฟ้าจะนะ**

นางรัชดาภรณ์ ราชเวรินทร์ รอง  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  
ปี 2561 คาดว่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง  
เนื่องจากจะเป็นปีที่เก็บเกี่ยวกำไรจาก

การลงทุนทั้งหมดจากโครงการเพิ่มมูลค่า  
ผลิตภัณฑ์ (UHV) ของโรงกลั่นและการ  
ขยายกำลังการผลิตโพลิโพรพิลีน (PP) อีก  
3 แสนตันต่อปีและโครงการ EVEREST  
โครงการไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ 2

ส่วนความคืบหน้าแผนลงทุนพัฒนา  
นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่บ้านค่าย จ.ระยอง  
พื้นที่ 2 พันไร่อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร  
1 ราย คาดได้ข้อสรุปภายในปีนี้ ขณะที่ดิน  
พื้นที่อ.จะนะ จ.สงขลา ของ ไออาร์พีซี  
ประมาณ 2 พันไร่ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษ  
การลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับ  
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี คาดว่า  
จะได้ข้อสรุปภายในปีนี้เช่นกัน

#### **พีทีทีจีซีคิกออฟผลิตปิโตรเคมีปีนี้**

นายทิตพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้จัดการฝ่าย  
หน่วยการเงินองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์  
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล(พีทีทีจีซี)  
กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานของ พีทีทีจีซี  
จะเน้นการพัฒนาฐานการผลิตในไทยให้ม  
ความแข็งแกร่งเพิ่มมูลค่าจากผลพลอยได้  
จากการผลิตโดยขยายกำลังการผลิตโอเลฟิน  
จากแนฟทา เพิ่ม 25%เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์  
ปลายน้ำที่มีมูลค่าสูงขึ้น

นอกจากนี้ จะขยายธุรกิจปลายน้ำไปสู่

กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลียเอทิลีน และจะเริ่มขยาย  
การลงทุนเข้าไปในพื้นที่อีอีซี เช่น ไปโอฮับ  
และไปโอคอมเพล็กซ์ เป็นต้น คาดว่าจะใช้  
เงินลงทุน 1 แสนล้านบาท ซึ่งจะทยอยลงทุน  
ไปจนถึงปี 2563 ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยลงทุน  
และจ้างผู้รับเหมาไว้แล้ว

ส่วนในต่างประเทศ จะขยายฐานการ  
ผลิตไปยังเอเชีย และอาเซียนมากขึ้น ซึ่ง  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา

ด้านการใช้กำลังการผลิตปิโตรเคมี  
ในปี 2561 คาดว่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับ  
ปี 2560 เนื่องจากสภาพตลาดในปัจจุบันดี  
ขึ้นทุกตลาดต่อเนื่องมาจากปีก่อน แต่ย  
ังต้องจับตาดูปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของกำลัง  
การผลิตใหม่ของรัฐที่จะเข้ามาเพิ่มใน  
ช่วงกลางปีนี้แต่คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบ  
มากนัก เพราะทุกบริษัทต่างก็รับรู้ถึง  
ผลกระทบนี้มานาน และได้ปรับตัวรับมือ  
แล้ว นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีหลังทั่วโลก  
จะมีโรงงานปิโตรเคมีปิดซ่อมเยอะ ทำให้  
คาดว่าราคาจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา

"ในปี 2561 ปริมาณการผลิตจะดีขึ้น  
แน่นอน รายได้รวมก็จะดีขึ้นตามไปด้วย  
ส่วนกำไรจะตองดูที่สภาพตลาดควบคู่  
กันไปด้วย"